



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ ราย ไม่มีคุณสมบัติจำนวน ๑ ราย และหากผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ประสงค์จะโต้แย้งการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว ให้ส่งแบบคำขอโต้แย้งการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบคำขอโต้แย้งการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	กลุ่มวิชา	หมายเหตุ
๑	๑๙๔๒๐๐๑๑	นายศุภชัย บุญประวัติ	พลศึกษา	สอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประเมินภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประเมินภาค ค เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายรัชกฤษ สิริรัตนนท์)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย